

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

Sau ba mươi năm đào tạo tiến sĩ

Từ năm 1985, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) được giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ, để trở thành những nhà khoa học có khả năng sáng tạo và phát triển tri thức ở trình độ cao thuộc các lĩnh vực về kinh tế nhằm đóng góp vào nguồn nhân lực nghiên cứu, giảng dạy, và phát triển kinh tế xã hội.

Kết quả đào tạo và các nỗ lực đổi mới

Trải qua 30 năm đào tạo, UEH đã có 343 tiến sĩ tốt nghiệp, hiện đang có 494 nghiên cứu sinh (NCS) đang nghiên cứu hoàn thành các học phần và luận án tiến sĩ tại trường với 12 chuyên ngành đào tạo thuộc các lĩnh vực về kinh tế. Các tiến sĩ và NCS của UEH có khả năng nghiên cứu độc lập, có năng lực sáng tạo tri thức dựa trên việc phát hiện các khoảng trống học thuật từ đó hình thành vấn đề nghiên cứu mới và giải quyết những vấn đề này một cách khoa học và sáng tạo.

Nhiều tiến sĩ tốt nghiệp từ UEH đã và đang phát huy năng lực nghiên cứu, giữ nhiều vị trí quan trọng tại các cơ quan của Đảng, Nhà nước, các cơ sở nghiên cứu, đào tạo và doanh nghiệp.

UEH luôn đặt mục tiêu chất lượng đào tạo tiến sĩ, chất lượng học thuật lên hàng đầu. Đặc biệt, UEH phấn đấu đào tạo tiến sĩ tại trường theo hướng từng bước hội nhập trong khu vực và tiệm cận với chuẩn đào tạo tiến sĩ trên thế giới. Để đạt được mục tiêu ưu tiên này, trong thời gian vừa qua UEH đã tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm như: Xây dựng các quy định đào tạo tiến sĩ tại UEH, Hội thảo nâng cao chất lượng luận án tiến sĩ cho NCS và giáo viên hướng dẫn, và cụ thể hóa quy trình đào tạo tiến sĩ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo phù hợp với bối cảnh hội nhập...

Cam kết của UEH với xã hội

UEH thực hiện các cam kết với xã hội và người học NCS ở ba lĩnh vực: cung cấp nhà khoa học đủ tiêu chuẩn đào tạo và hướng dẫn NCS, thực hiện quy trình quản lý học thuật xuyên suốt từ các khoa đào tạo, và có quy định chặt chẽ về quản trị kế hoạch học tập, nghiên cứu của NCS nhằm đạt chuẩn chất lượng cao.

UEH coi trọng chiến lược đào tạo và bồi dưỡng để phát triển đội ngũ nhà khoa học nhằm đảm bảo hội đủ các tiêu chuẩn tham gia đào tạo tiến sĩ. Trong đó việc nâng cao năng lực, cập nhật bổ sung kiến thức của các nhà khoa học được ưu tiên hàng đầu thông qua các chuỗi hội thảo phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng dành cho các nhà khoa học, hỗ trợ các nhà khoa học của trường tham gia



UEH luôn đặt mục tiêu chất lượng đào tạo tiến sĩ, chất lượng học thuật ưu tiên hàng đầu

hội thảo trong nước và quốc tế, hỗ trợ và tài trợ giảng viên công bố kết quả nghiên cứu hàn lâm trên các tạp chí quốc tế. Người tham gia đào tạo tiến sĩ phải được tuyển chọn phù hợp cho từng giai đoạn cụ thể như: hướng dẫn NCS và tham gia đào tạo NCS như báo cáo chuyên đề, giảng dạy học phần... Người hướng dẫn khoa học phải đủ điều kiện theo quy định và là người có nhiều kinh nghiệm và có đủ thời gian trong tổ chức nghiên cứu khoa học và đào tạo.

UEH luôn thúc đẩy và khuyến khích tính tự chủ học thuật của các khoa đào tạo trong quá trình đào tạo tiến sĩ. Khoa đào tạo chủ động xây dựng Chương trình đào tạo, các học phần tiến sĩ và trực tiếp tham gia quản lý NCS của khoa mình trong thời gian học và làm luận án về tiến độ và thực hiện các kiểm soát học thuật. Sự tương tác giữa NCS qua sinh hoạt khoa học ở Bộ môn-Khoa đào tạo sẽ tạo sự gắn kết trong quá trình nghiên cứu giữa NCS và đội ngũ nhà khoa học, điều này góp phần cho NCS thực hiện luận án đi vào chiều sâu và tập trung vào các hướng nghiên cứu mà Khoa đào tạo đang theo đuổi.

UEH cam kết quản trị quá trình đào tạo NCS về quy trình đào tạo và nội dung của luận án. Quy trình đào tạo tiến sĩ chuẩn là 4 năm, yêu cầu các NCS thực hiện các học phần thuộc trình độ tiến sĩ và bảo vệ luận án cấp cơ sở và cấp trường, quy trình này tuân thủ nghiêm ngặt theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nội dung luận án tiến sĩ phải là một kết quả nghiên cứu hàn lâm đảm bảo là công trình khoa học sáng tạo của NCS có đóng góp về mặt lý luận và thực tiễn hoặc giải pháp mới có giá trị trong việc phát triển, gia tăng tri thức

UEH đã trải qua 30 năm đào tạo tiến sĩ, và là một trong những Trường có bề dày về lịch sử và chất lượng đào tạo được xã hội công nhận ngày càng cao. Đào tạo tiến sĩ vừa là trách nhiệm của UEH và cũng là một quá trình mà UEH luôn học hỏi và vươn lên với khát vọng hội nhập quốc tế theo hướng trở thành đại học định hướng nghiên cứu.

khoa học của lĩnh vực nghiên cứu. Nội dung của luận án ngoài việc tuân thủ các quy trình đánh giá từ cơ sở, phản biện độc lập, và đánh giá từ hội đồng cấp trường thì NCS phải công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí có phản biện uy tín trong và ngoài nước.

Chiến lược nâng cao chất lượng đào tạo

UEH đang tiến hành thực hiện hai chiến lược cơ bản là quốc tế hóa chương trình đào tạo và phấn đấu trở thành một trường đại học định hướng nghiên cứu. Dựa trên hai chiến lược này UEH thực hiện mô hình đào tạo tiến sĩ theo hướng tiệm cận chuẩn đào tạo tiến sĩ các nước tiên tiến trong khu vực và thế giới. Các hoạt động đã và đang triển khai cụ thể như: thực hiện các học phần tiến sĩ theo chuẩn quốc tế, chú trọng các học phần phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng hiện đại nhằm cung cấp cho NCS các công cụ nghiên cứu học thuật theo hướng hội nhập; thực hiện viết luận án bằng tiếng Anh theo văn phong học thuật nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc phổ biến kết quả nghiên cứu của NCS với cộng đồng khoa học thế giới; tiến tới công bố kết quả nghiên cứu luận án của các NCS lên các tạp chí quốc tế từ chuẩn Scopus trở lên nhằm từng bước nâng

cao chất lượng luận án và khả năng công bố quốc tế của UEH, từ đó góp phần vào việc triển khai chiến lược trở thành đại học định hướng nghiên cứu; thực hiện mời các phản biện độc lập và thiết kế hội đồng chấm luận án có thành viên là các nhà khoa học nước ngoài nhằm nâng cao tính tương tác về khoa học giữa cộng đồng khoa học quốc tế và đội ngũ khoa học của UEH từ đó nâng cao khả năng tiếp cận quốc tế của các nhà khoa học UEH; liên kết đội ngũ học thuật từ các viện, trường có uy tín nhằm đánh giá luận án tiến sĩ thực chất và đúng chuyên môn, góp phần gợi ý cho NCS các nội dung thiết thực, nâng cao chất lượng luận án; xây dựng cơ sở dữ liệu nghiên cứu kinh tế và tài chính phục vụ cho NCS trong quá trình làm luận án nhằm nâng cao tính khả thi về việc cung cấp các bằng chứng có nguồn gốc dữ liệu tin cậy từ các tổ chức quốc tế và trong nước; cung cấp tài khoản truy cập cho NCS các bài báo quốc tế từ khoảng 400 tạp chí chuyên ngành của thế giới qua các Nhà xuất bản tên tuổi như Science Direct, Emerald, Proquest... nhằm tạo điều kiện cho NCS và các nhà khoa học khảo các nghiên cứu quốc tế đã công bố để có cơ sở xác định hướng nghiên cứu thực sự mới mẻ góp phần đóng góp vào kho tàng tri thức chung...



Luận án tiến sĩ phải là một kết quả nghiên cứu hàn lâm đảm bảo là công trình khoa học sáng tạo của NCS



Tiến sĩ và NCS của UEH có khả năng nghiên cứu độc lập, có năng lực sáng tạo tri thức